

## เขาบึ้งคุณบ้างไหม??

นำเสนอเมื่อ : 28 ก.ย. 2552



เขาบึ้งคุณบ้างไหม...?

โดยสมาชิก Kapook Planet โดยคุณ [ยูจิน](#)

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก [Glitter.kapook.com](http://Glitter.kapook.com)

**เขาบึ้งคุณบ้างไหม...?** ลองอ่านดูสิคะว่าเพื่อน ๆ กำลังเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่หรือเปล่า...

- ★ ★ 1. แหม... พักนี้เจอเขาบ่อยมาก ๆ ไม่รู้ตั้งใจผ่านมาให้เห็นหรือเรื่องบังเอิญกันแน่
- ★ ★ 2. เขาชอบเข้ามาชวนคุย (ทั้ง ๆ ที่แต่ก่อนไม่เคย) แถมการแต่งตัวของเขาก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหาก
- ★ ★ 3. เวลาทำอะไร เขาชอบมาปรึกษาหรือขอความคิดเห็นจากเธอเสมอไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
- ★ ★ 4. เธอมีความรู้สึกว่าเขาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เธอทำบ่อย ๆ

★5. เขาชอบชมว่าเธอแต่งตัวน่ารัก ไม่ว่าจะป็นเสื้อผ้า... หน้า... ผม...หรือรองเท้า หรือไม่ก็พูดว่า  
อยากเห็นเธอแต่งตัวอย่างนั้นใส่เสื้อผ้านี้

★6. เขาชอบมองมาที่เธอบ่อย ๆ โดยไม่มีสาเหตุ พอถามว่ามีอะไร? ก็บอกว่า "เปล่า"

★7. เขาชอบหาเรื่องมาแกล้ง หรือแหย่เธอให้งอนเล่น ๆ หรือไม่ก็มักมีของเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝาก

★8. บางทีเขาก็ชอบคุยเรื่องใครซักคนที่เข้ามาเป็นคนพิเศษ เป็นคนที่เข้าใจเขาให้เธอฟัง

★9. เขาเคยถามเธอว่ามีคนพิเศษหรือยัง หรือบางทีก็หลอกถามแบบอ้อม ๆ ไม่กล้าถามตรง ๆ  
หรือไม่ก็ชอบจับผิดเธอกับผู้ชาย

★10. เขาตั้งใจฟังเธอบ่นโดยไม่ขัด แถมยังชอบตามใจอีกต่างหาก

★11. เพื่อนของเขาหรือเพื่อนของเธอ ชอบเอาเธอและเขามาล้อ ทั้ง ๆ ที่เธอไม่ได้บอกอะไรเลย  
แต่เขาก็ไม่ได้โกรธอะไร

★12. เวลาเธอขอความช่วยเหลืออะไร เขาก็เต็มใจช่วยสุด ๆ ไม่เคยเกี่ยง  
ไม่ว่าเขาจะติดธุระที่ไหนก็ตาม

★13. เขารู้เรื่องส่วนตัวของเธอเกือบทุกเรื่อง?

**ทีนี้ก็มาดูเฉลยเลย... เขากำลังบึ้งคุณอยู่หรือเปล่า?**

**ตรงกับคุณอยู่ 11 - 13 ข้อ**

ว้าว...!! เขาบึ้งเธอซัวร์ ก็แหม... เล่นโผล่มาให้เห็นบ่อย ๆ แบบนี้  
แถมยังชอบเข้ามาชวนคุยโน่นคุยนี่อีกต่างหาก (ทั้ง ๆ ที่ไม่มีเรื่องคุย ก็ยังจะสรรหามาคุยได้)  
ขอแนะนำให้เธอทำตัวตามปกติ ไม่ต้องเกกหรือวาเซินอายนะ เพราะ

เสน่ห์ของเธอก็อยู่ที่ความเป็นเธอนั้นแหละ

### ตรงกับคุณอยู่ 8 - 10 ข้อ

เขาบึ้งเธอเป็นเพื่อนเดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องงัดมารยาทหญิงเข้ามาเสริม รูดูท่าที่เขาไปก่อน และกรุณาอย่าแสดงนิสัยแย ๆ ออกมาให้เขาเห็นซะก่อนละ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะรับไม่ได้ เผลอแนบไปเลยจะทำไม

### ตรงกับคุณอยู่ 5 - 7 ข้อ

เพราะเขากลับหัว เลย์ไม่แน่ใจว่าจะแสดงอาการบึ้งเธออย่างโจ่งแจ้งเต็มๆ ก็เลยต้องดูลาดเลา ตามสังเกตพฤติกรรมของเธอไปพลาง ๆ ก่อน แต่ถ้าเธอแสดงออกให้เขาเห็นว่าเธอเองก็บึ้งเขาอยู่ รับรองว่าเขาต้องมั่นใจจนต้องเข้ามาสารภาพแน่เลย

### ตรงกับคุณอยู่ 3 - 4 ข้อ

เขาสนใจเธออยู่นะ แต่เป็นความรู้สึกแค่เริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมาก เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทำเป็นได้ใจไป ให้สังเกตท่าที่เขาไปก่อนจะดีกว่านะจ๊ะ

### ตรงกับคุณอยู่ 0 - 2 ข้อ

เห็นที่ต้องพยายามหาทางเสนอนั่นๆ หรือคอยป่วนเป็ยนไกล ๆ เขาเองซะแล้ว ทำใจได้ละ... ก็เขายังไม่มีที่ท่าว่าจะบึ้งเธอเลยนี่นา และขอแนะนำว่าถ้าอยากได้ใจเขาจริงๆ ต้องพยายามในทางที่ถูกที่ควรด้วยนะจ๊ะ

ฮั่นแน่!! อ่านจบแล้วไม่ต้องอมยิ้ม ใครเคยเจอกับเหตุการณ์น่ารัก ๆ หรือเรื่องราวชวนให้อบอ้อมคนเดียวแบบนี้ บอกกันด้วยนะจ๊ะ

<http://women.kapook.com/view4926.html>

ฟังเพลง in love - บิวชมพู ฟอร์ด

<http://www.musicatm.com/view.php?No=13257&Filter=Listen>